

- สาระ:** ลูกๆ ที่แสนหวาน ลูกต้องกลายเป็นผู้ที่ เป็นของ ผู้เป็นเจ้าของ และผู้เป็นนาย แล้วจึงเป็นเจ้าชายและเจ้าหญิง ดังนั้นจงเผาบาปของลูกด้วยการจาริกแสวงบุญแห่งการจดจำระลึกถึง
- คำถาม:** ด้วยการใช้วิธีใดที่ความทุกข์ทั้งหมดของลูกจะถูกขจัดออกไป?
- คำตอบ:** เมื่อลูกมองเข้าไปในสายตาของพ่อและเมื่อดวงตาของลูกได้สบสายตากับพ่อ ความทุกข์ทั้งหมดของลูกจะถูกขจัดออกไป เพราะด้วยการจดจำพ่อโดยในขณะที่พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณ บาบทั้งหมดของลูกจะถูกตัดออกไป นี่คือการจาริกแสวงบุญแห่งการจดจำระลึกถึงของลูก ลูกละทิ้งศาสนาทางร่างทั้งหมด และจดจำพ่อ ด้วยการทำสิ่งนี้ที่ลูกดวงวิญญาณจะกลับมาสโตประธาน และลูกจะกลายเป็นนายของดินแดนแห่งความสุข

โอมชานติ พระเจ้าชีวาพูด นิ่งที่นี้ด้วยการพิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณ พ่อขอร้องสิ่งนี้กับลูก “พระเจ้าชีวาพูด” หมายความว่า ชีพบาปอาธิบาย: ลูกๆ นิ่งที่นี้ด้วยการพิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณ เพราะลูกทั้งหมดคือพี่น้องเพศชาย ลูกทั้งหมดคือลูกๆ ของพ่อผู้เดียว ลูกต้องประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูกจากพ่อผู้เดียวอย่างแน่นอนเช่นที่ลูกเคยได้รับจากพ่อเมื่อ 5000 ปีที่แล้ว ลูกเคยอยู่ในอาณาจักรของเหล่าเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไป พ่อนิ่งที่นี้และอธิบายแก่ลูกว่าลูกจะสามารถกลายเป็นส่วนหนึ่งของสุริยวงค์ นั่นคือลูกกลายเป็นนายของโลกได้อย่างไร จดจำฉัน, พ่อของลูก ลูกดวงวิญญาณทั้งหมดคือพี่น้องชาย พระเจ้าผู้สูงสุดเหนือสิ่งใดมีหนึ่งเดียวเท่านั้น ลูกๆ ของพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริงนั่นคือผู้ที่เป็นของพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของและผู้เป็นนาย พ่อนิ่งที่นี้และอธิบายสิ่งเหล่านี้ หากลูกเชื่อมโยงของสติปัญญาของลูกตามศรัทธาของท่าน บาบทั้งหมดของลูกจะถูกตัดออกไปและความทุกข์ทั้งหมดของลูกจะถูกขจัดออกไป เมื่อดวงตาของลูกได้สบตากับดวงตาของพ่อ ความทุกข์ทั้งหมดของลูกก็ถูกขจัดออกไป บาบได้อธิบายแก่ลูกด้วยเช่นกันถึงความหมายของ “การพบสบตา” พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อ: นี่คือการจาริกแสวงบุญแห่งการจดจำระลึกถึง สิ่งนี้เรียกว่าไฟของโยคะเช่นกัน บาบทั้งหมดของหลายต่อหลายชาติเกิดของลูกจะถูกเผาไปในไฟโยคะนี้ นี่คือนดินแดนแห่งความทุกข์ทั้งหมดคือชวานรูก ลูกเคยทำบาปมามากมาย สิ่งนี้เรียกว่าอาณาจักรของราวัน ยุคทองเรียกว่าอาณาจักรของราม ลูกสามารถอธิบายในลักษณะนี้ ไม่ว่าจะการชุมนุมที่กำลังนั่งอยู่ที่นั่นจะใหญ่โตแค่ไหน ก็ไม่ควรจะมีความลังเลที่จะให้การบรรยายแก่พวกเขา เพียงแค่พูดอยู่เรื่อยๆ คำพูดเหล่านี้เป็นคำพูดของพระเจ้า พระเจ้าชีวาพูด: เราดวงวิญญาณทั้งหมดคือลูกของท่าน: เราคือพี่น้องกัน อย่างไรก็ตามเราจะไม่พูดว่า มีลูกคนไหนของศรียุคทองหรือว่ามีราชินีมากมาย เมื่อศรียุคทองแต่งงานชื่อของเขาก็เปลี่ยนไป ใช่ ลูกจะพูดว่าลักษมีและนารายณ์มีลูก เราได้และกษณะกลายเป็นลักษมีและนารายณ์หลังจากที่พวกเขาแต่งงานกันแล้วพวกเขาก็มีบุตรชายหนึ่งคน จากนั้นราชวงศ์ของพวกเขาก็ดำเนินต่อไป เวลานั้นลูกๆ ต้องจดจำพ่ออย่างสม่ำเสมอ ละทิ้งศาสนาทั้งหมดของร่างกายและจดจำพ่ออย่างสม่ำเสมอและบาบทั้งหมดของลูกจะถูกตัดออกไป ลูกจะกลับมาสโตประธานแล้วไปสวรรค์ ไม่มีความทุกข์ในสวรรค์ ในนรกมีความทุกข์ที่ไม่มีขีดจำกัด ไม่มีชื่อหรือร่องรอยของความสุข ลูกควรจะอธิบายแก่ผู้คนอย่างมีศิลป์วิธีในลักษณะนี้ พระเจ้าชีวาพูด: โอ ลูกๆ ดวงวิญญาณ ลูกไม่บริสุทธิ์ในเวลาที่ตั้งใจนั้นลูกจะสามารถกลับมาสโตประธานได้อย่างไร? ลูกเรียกหาพ่อ: โอ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ได้โปรดมา! เพียงผู้ที่บริสุทธิ์เท่านั้นที่คงอยู่ในยุคทอง ในขณะที่ผู้ไม่บริสุทธิ์คงอยู่ในยุคเหล็ก หลังจากยุคเหล็กแน่นอนจะต้องกลายเป็นยุคทอง มีการก่อตั้งโลกใหม่และการทำลายล้างโลกเก่า มีการจดจำกันว่าการก่อตั้งเกิดขึ้นด้วยบราห์มา เราบราห์มา กุมารและกุมารีคือบุตรได้ถูกนำมาเลี้ยงดู เราคือบราห์มิน, ผู้เป็นจุก มีภาพลักษณ์ในรูปที่หลากหลายด้วยเช่นกัน ก่อนอื่นใดลูกต้องกลายเป็นบราห์มินอย่างแน่นอน บราห์มาก็เป็นบราห์มินเช่นกัน เหล่าเทพมีชีวิตอยู่ในยุคทองเท่านั้น ในยุคทองมีความสุขสม่ำเสมอ ไม่มีการกล่าวถึงความทุกข์ ในยุคเหล็กมีความทุกข์ที่ไร้ขีดจำกัดและทุกคนไม่มีความสุขเลย ไม่มีใครที่ไม่ประสพกับความทุกข์เลย นี่คือนอาณาจักรของราวัน ราวันเป็นศัตรูอันดับหนึ่งของบารัต แต่ละคนมีกิเลสทั้งห้าในตัวเขา ในยุคทองไม่มีกิเลสเลย นั่นคือศาสนาของการครองเรือนที่บริสุทธิ์ ภูเขาของความทุกข์เวลานี้ได้ถล่มลงมาแล้วและจะถล่มต่อไปเรื่อยๆ พวกเขาผลิตระเบิดมากมายอย่างต่อเนื่อง แต่พวกเขาไม่เพียงแค่เก็บไว้เก็บไว้เท่านั้น พวกเขากำลังปรับปรุงทุกสิ่งให้ดีขึ้นละเอียดยิ่งขึ้น จากนั้นก็จะมีการชกซ้อมและมันก็จะเกิดขึ้นในที่สุด ขณะนี้มีเวลาเหลืออยู่น้อยมาก ละครจะจบลงในเวลาของมันเองใช่ไหม ก่อนอื่นลูกควรจะมีความรู้ของชีพบาป เมื่อไรก็ตามที่ลูกเริ่มบรรยาย ฯลฯ ก่อนอื่นลูกจะพูดอยู่เสมอว่า “ขอคารวะต่อชีวา” เพราะคำยกย่องของชีพบาปไม่สามารถเป็นของคนอื่นได้ ชีพแจนตีมีค่าเช่น

เพชร ไม่มีกิจกรรมที่สูงส่ง ฯลฯ ของศรัทธา ในยุคทองเด็กเล็ก ๆ มีความสโตประธาน เด็ก ๆ ไม่มีความซุกซนประเภทใด ๆ พวกเขาพูดถึงศรัทธาว่ากษณะกินเนยและทำสิ่งนี้ทำสิ่งนั้น แทนที่จะยกย่องเขา, พวกเขากลับประณามชื่อเสียงของกษณะมากยิ่งขึ้น พวกเขาพูดอย่างมีความสุขว่าพระเจ้าอยู่ในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกันและทำอยู่ในเธอและอยู่ในฉันด้วยเช่นกัน นี่คือการประณามที่รุนแรงอย่างมาก อย่างไรก็ตามผู้คนที่ไม่สามารถเข้าใจสิ่งเหล่านี้ ดังนั้นก่อนอื่นลูกต้องให้คำแนะนำของพ่อ ท่านคือพ่อที่ไม่มีตัวตนและชื่อของท่านคือชื่อว่าผู้ให้คุณประโยชน์ผู้ประทานการหลุดพ้นแก่ทุกคน พ่อที่ไม่มีตัวตนคือมหาสมุทรแห่งความสุขและมหาสมุทรแห่งความสงบ เหตุใดจึงมีความทุกข์อย่างมากมายในเวลานี้? เพราะเป็นอาณาจักรของราวัน ราวันคือศัตรูของทุกคน พวกเขาฆ่าราวัน แต่ราวันก็ไม่ตาย ที่นี้ลูกไม่ได้มีความทุกข์ประเภทเดียว แต่มีความทุกข์ที่ไร้ขีดจำกัด ในยุคทองมีความสุขที่ไร้ขีดจำกัด ลูกได้กลายเป็นลูกของพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดเมื่อ 5000 ปีที่แล้ว และลูกได้รับมรดกนี้จากพ่อเช่นกัน ซึ่งพบบาบาอย่างแน่นอนและท่านทำบางสิ่งเมื่อท่านมาอย่างแน่นอน ท่านทำทุกอย่างอย่างถูกต้องแม่นยำ เหตุนี้เองท่านจึงได้รับการยกย่อง ผู้คนพูดถึงชีพราตรี(กลางคืนของชีวา) และแล้วก็มีกลางวันของศรัทธา เวลาที่ลูกต้องเข้าใจเกี่ยวกับกลางวันของชีวาและกลางวันของศรัทธา ชีวา มาที่นี้ในเวลากลางวันที่ไม่ใช่ขีดจำกัด ศรัทธาถือกำเนิดในเวลาอมฤต ไม่ใช่ในเวลากลางวัน ผู้คนเฉลิมฉลองกลางวันของชีวา แต่ไม่มีวันที่หรือเวลาสำหรับสิ่งนั้น การเกิดของศรัทธาเกิดขึ้นในเวลาอมฤต เวลาอมฤตคือช่วงเวลาที่เป็นสิริมงคลที่สุด ผู้คนเหล่านั้นเฉลิมฉลองการเกิดของศรัทธาในตอนเที่ยงคืน และนั่นไม่ใช่เวลาของตอนรุ่งอรุณ รุ่งอรุณคือช่วงเวลาประมาณตีสองถึงตีสามเมื่อลูกสามารถที่จะจดจำพระเจ้าได้เช่นกัน ไม่ใช่ว่าใครจะตื่นขึ้นมาในตอนเที่ยงคืนหลังจากที่ได้ชองแะในกิเลสและจดจำพระเจ้า ไม่เลย! เวลาอมฤตไม่ใช่ตอนเที่ยงคืน ในเวลานั้นมนุษย์ไม่บริสุทธิ์และสกปรก บรรยากาศนั้นเลวร้ายมากในเวลานั้น ไม่มีใครตื่นในเวลาตีสองครั้ง เวลาอมฤตนั้นเป็นเวลาประมาณตีสามถึงตีสี่ ผู้คนตื่นขึ้นมาในเวลานั้นและแสดงความเลื่อมใสศรัทธา พวกเขาเองได้กำหนดเวลานั้นไว้ แต่ก็ไม่มีกำหนดเวลาอย่างแท้จริง ดังนั้นลูกสามารถค้นหาเวลาที่ศรัทธาถือกำเนิดมาได้ ลูกไม่สามารถค้นหาเวลาที่พระเจ้ามาได้ ท่านเองมาและอธิบายสิ่งนี้ ดังนั้นก่อนอื่นใดลูกต้องบอกแก่ผู้คนที่เกี่ยวกับคำยกย่องของชีพบบา ควรจะมีการเปิดเพลงในตอนต้น ไม่ใช่ตอนท้าย ชีพบบาคือบาบาที่สดแสนหวานของทุกคนและลูกได้รับมรดกที่ไม่มีขีดจำกัดจากท่าน ศรัทธาเป็นเจ้าชายองค์แรกของยุคทองเมื่อ 5000 ปีที่แล้ว มีความสุขที่ไม่มีขีดจำกัดที่นั่น แม้แต่ในเวลาที่คุณก็ยังยกย่องสวรรค์อยู่เรื่อยๆ เมื่อใครบางคนตายพวกเขาก็พูดว่า ผู้นั้นผู้นี้ได้จากไปสวรรค์แล้ว อ้า แต่เวลานี้ก็ยังคงเป็นนรก ถ้าเป็นสวรรค์ผู้คนก็สามารถใช้ชาติเกิดใหม่ในสวรรค์ได้ ลูกควรจะอธิบายว่าเรามีประสบการณ์มาหลายปีและไม่สามารถอธิบายสิ่งนั้นได้ในเวลาเพียงแค่ 15 นาที ต้องใช้เวลาสำหรับสิ่งนี้ ก่อนอื่นใดบอกพวกเขาว่านี่เป็นเรื่องของเพียงหนึ่งวินาทีเท่านั้น ให้คำแนะนำของพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดแก่พวกเขา ผู้ที่เป็นผู้จัดความทุกข์และเป็นผู้ประทานความสุข ท่านคือพ่อของเราดวงวิญญาณทั้งหมด เราปีเคทุกคนกำลังทำตามศรัทธาของชีพบบา พ่อพูดว่า ลูกทั้งหมดคือพี่น้องกันและพ่อคือพ่อของลูก พ่อมาเมื่อ 5000 ปีที่แล้ว และเหตุนี้เองผู้คนจึงเฉลิมฉลองชีพแจนที่ ไม่ได้มีการเฉลิมฉลองใดๆในสวรรค์ มีชีพแจนที่ และได้มีการเฉลิมฉลองอนุสรณ์ของสิ่งนี้ในหนทางความเลื่อมใสศรัทธา นี่คือบทของกิตติเตียนที่ได้มีการเล่น โลกใหม่กำลังมีการก่อตั้งขึ้นโดยผ่านบราห์มา และโลกเก่าจะถูกทำลายด้วยชงก้า ลูกสามารถเห็นบรรยากาศของโลกเก่านี้ โลกที่ไม่บริสุทธิ์นี้จะถูกทำลายอย่างแน่นอน เหตุนี้เองพวกเขาจึงพูดว่า พาเราไปสู่โลกที่บริสุทธิ์ด้วยเถิด มีความทุกข์ที่ไม่มีขีดจำกัด นั่นคือ มีการต่อสู้รบรา การตาย การเป็นหม้าย การฆ่าตัวตาย ยุคทองคืออาณาจักรของความสุขที่ไม่มีขีดจำกัด ลูกควรนำภาพของเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของลูกไปกับลูกด้วยอย่างแน่นอน ลักษณะและนารายณ์นี้เป็นนายของโลก เรากำลังบอกบางสิ่งแก่คุณเกี่ยวกับ 5000 ปีที่แล้วว่าลักษณะและนารายณ์ได้มาซึ่งชาติเกิดนั้นได้อย่างไร พวกเขาได้กระทำให้สิ่งที่ทำให้พวกเขากลายเป็นเช่นนั้น? พ่อผู้เดียวเท่านั้นที่อธิบายแก่ลูกถึงปรัชญาของกรรม, กรรมที่เป็นกลางและกรรมที่เป็นบาป ในยุคทอง การกระทำเป็นกลาง ที่นี้เนื่องจากเป็นอาณาจักรของราวัน การกระทำจึงเป็นบาป และเหตุนี้เองจึงเรียกว่าเป็นโลกของดวงวิญญาณบาป การแลกเปลี่ยนของลูกก็เป็นไปกับดวงวิญญาณบาปด้วยเช่นกัน ในขณะที่ทารกยังอยู่ในครรภ์พวกเขาก็ให้ทารกนั้นหมั่นหมายกัน พวกเขามีสายตาที่เป็นอาชญากรเช่นนั้น ที่นี้พวกเขามีสายตาอาชญากร ยุคทองเรียกว่ามีดวงตาที่มีอารยธรรม ที่นี้ดวงตาทำบาปมากมาย ที่นี้ไม่มีใครทำบาป ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์จะซ้ำรอยตั้งแต่ยุคทองจนถึงปลายยุคเหล็ก ลูกควรรู้ว่าทำไมสิ่งนี้จึงถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งความสุขและดินแดนแห่งความทุกข์ ทุกสิ่งขึ้นอยู่กับความไม่บริสุทธิ์และความบริสุทธิ์ ดังนั้นพ่อพูดว่า ตัณหาราคะคือศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ลูกกลายเป็นผู้เอาชนะโลกด้วยการเอาชนะสิ่งนั้น เป็นเวลาครึ่งวงจรถที่โลกนั้นบริสุทธิ์ และมีเหล่าเทพที่สูงส่งที่นั่น เวลาโลกเสื่อมทราม ในด้านหนึ่งพวกเขาพูดว่านี่คือโลกที่เสื่อมทราม และอีกด้านหนึ่งพวกเขาก็เฝ้าแต่เรียกทุกคนว่า “ศรี ศรี” พวกเขาเพียงแต่พูดถึงสิ่งที่เข้ามาในจิตใจของพวกเขา ทั้งหมดนี้ต้องเป็นที่เข้าใจ เวลาความตายกำลังยืนอยู่เบื้องหน้า พ่อพูดว่า จดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้นอย่างสม่ำเสมอและบาปของลูกจะถูกตัดออกไปและลูกจะ

กลับมาสโตประธาน ลูกจะกลายเป็นนายของดินแดนแห่งความสุข เวลานี้ไม่มีสิ่งใดเลยนอกจากความทุกข์ ไม่ว่าผู้คนเหล่านั้นจะจัดการประชุมสัมมนามากมายแค่ไหน จะมีการชุมนุมกันมากมายแค่ไหน ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจากสิ่งเหล่านั้น พวกเขาก็เฝ้าแต่ลงบันไดมาเรื่อยๆ พ่อกำลังทำงานของพ่อผ่านลูกๆของพ่อ ลูกเรียกหา: โอ้ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ได้โปรดมา! ดังนั้นพ่อมาแล้วในเวลาของพ่อเอง พ่อมาเมื่อมีความไม่ถูกต้องและไร้ซึ่งศีลธรรมอย่างที่สุด พวกเขาไม่เข้าใจความหมายของสิ่งนี้ เมื่อพวกเขาร้องเรียกหา พวกเขาเองต้องไม่บริสุทธิ์อย่างแน่นอน พ่อพูดว่าราววันทำให้ลูกไม่บริสุทธิ์ และเวลานี้พ่อมาเพื่อให้ลูกบริสุทธิ์ นั่นเป็นโลกที่บริสุทธิ์และเวลานี้เป็นโลกที่ไม่บริสุทธิ์ มีกิเลสทั้งทำในทุกคนและมีความทุกข์ที่ไร้ขีดจำกัด ทุกหนแห่งไม่มีสิ่งใดเลยนอกจากความไม่สงบ เมื่อลูกดวงวิญญาณกลับมาตโมประธานและมีบาปอย่างสมบูรณ์ พ่อจึงมาพ่อมาเพื่อยกระดับแม้แต่ผู้ที่ประณามพ่อและเรียกพ่อว่าอยู่ในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกัน ลูกเชื่อเชิญพ่อให้มาสู่โลกที่ไม่บริสุทธิ์ของราววันนั้น, เพื่อเข้ามาสู่ร่างกายที่ไม่บริสุทธิ์นี้ พ่อเองก็ต้องการพาหนะด้วย พ่อไม่ต้องการพาหนะที่บริสุทธิ์ ในอาณาจักรของราววันทุกคนไม่บริสุทธิ์ ไม่มีใครบริสุทธิ์ ทุกคนเกิดมาจากกิเลส และนี่คือโลกที่เต็มไปด้วยกิเลสและนั่นคือโลกที่ปราศจากกิเลส ในเวลานี้ลูกจะกลับมาสโตประธานจากตโมประธานได้อย่างไร? พ่อผู้เดียวเท่านั้นคือผู้ชำระให้บริสุทธิ์ จงมีโยคะกับพ่อ นี่คือราชาโยคะโบราณของบาร์ต ท่านจะมาในหนทางของการครองเรือนอย่างแน่นอน พ่อมาในวิธีที่มหัศจรรย์เช่นนั้น! ผู้ นั่นคือพ่อและเป็นแม่ด้วยเช่นกัน เพราะต้องใช้ปากว่าที่ซึ่งนำทิพย์สามารถออกมาได้ ดังนั้นนั่นคือแม่และพ่อ แล้วก็ทำให้สรีรวิธานกลายเป็นหัวหน้าที่จะดูแลผู้เป็นแม่ทั้งหลาย เธอ นั้นได้ชื่อว่าจากัดอัมบา พวกเขาพูดถึงเจ้าแม่กาลิเช่นกัน ไม่ใช่ว่าเธอจะมีร่างที่ดาขนาดนั้น พวกเขาได้แสดงให้เห็นว่ากฤษณะมีผิวสีน้ำเงินเข้ม เพราะเขาหนึ่งบนกองไฟของต้นธาราคะและกลับมาเนาเกลียด กฤษณะกลับมาเนาเกลียดแล้วก็กลับมาสวยงาม ต้องใช้เวลาที่จะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด สิ่งเหล่านี้จะอยู่ในสติปัญญาของกำมือเดียวจากหลายล้าน และจำนวนน้อยนิดจากกำมือนั้นเพราะกิเลสทั้งห้าอยู่ในทุกคน ลูกสามารถอธิบายสิ่งนี้ในชุมนุมด้วยเช่นกัน เพราะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะพูดบางสิ่งในชุมนุม ลูกควรที่จะใช้โอกาสนั้น ในชุมนุมที่เป็นทางการจะไม่มีใครถามคำถามในระหว่างกลางการประชุม หากลูกไม่ต้องการที่จะฟังสิ่งนั้น ก็จงออกไปอย่างเงียบๆ อย่าทำเสียงดังใดๆ อธิบายในทำนองนี้ว่า “เวลานี้มีความทุกข์ที่ไร้ขีดจำกัด” ภูเขาของความทุกข์จะถล่มลงมา เรา รู้จักพ่อ และสิ่งสร้าง คุณไม่รู้เกี่ยวกับหน้าที่การงานของผู้ใด พ่อทำให้บาร์ตกลายเป็นสวรรค์ เมื่อไรและอย่างไร? คุณไม่รู้สิ่งนี้ ดังนั้นจงมาและเราจะอธิบาย คุณใช้ 84 ชาติเกิดอย่างไร? รับประทาน 7 วัน และเราจะทำให้คุณกลายเป็นดวงวิญญาณบุญจากดวงวิญญาณบาปถึง 21 ชาติเกิด อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาตาพ่อทางจิตพูดนมัสต์กับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของตัวเอง ความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:

1. เก็บไว้ในสติปัญญาของลูกเกี่ยวกับปรัชญาที่ลึกลับของกรรม,กรรมที่เป็นกลางและกรรมที่เป็นบาปที่พ่อได้อธิบายไว้ และอย่าได้มีการแลกเปลี่ยนใดๆ กับดวงวิญญาณบาป
2. ทำตามศรัทธาและเชื่อมโยงของสติปัญญาของลูกกับพ่อผู้เดียว ทำความเพียรพยายามที่จะกลับมาสโตประธาน เพื่อที่จะทำให้ดินแดนแห่งความสุขเป็นดินแดนแห่งความสุข ทำความเพียรพยายามที่จะกลับมาบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์ ลูกต้องเปลี่ยนสายตาที่เป็นอาชญากรของลูก

พร: พร: ขอให้ลูกกลับมาเต็มไปด้วยความรู้ และส่งเวทย์คำถามที่ไร้ประโยชน์ทั้งหมดของลูกในไฟบูชายัญนี้ และด้วยเหตุนี้ เป็นอิสระจากอุปสรรค
เมื่ออุปสรรคใดเข้ามา ลูกก็เข้าไปสู่คำถามมากมาย “ทำไม” และ “อะไร” การเต็มไปด้วยคำถามหมายถึงการอยู่อย่างทุกข์ใจ จงกลับมาเต็มด้วยความรู้ และส่งเวทย์คำถามที่ไร้ประโยชน์ทั้งหมดของลูกในไฟบูชายัญ ลูกก็จะประหยัดทั้งเวลาของตนเองและเวลาของผู้อื่นด้วย โดยการทำสิ่งนี้ลูกจะเป็นอิสระจากอุปสรรคได้อย่างง่ายดาย ศรัทธาและชัยชนะเป็นสิทธิ์โดยกำเนิดของลูก จงรักษาความภาคภูมิใจนี้ไว้ และลูกก็จะไม่ทุกข์ใจเลย

คติพจน์: การรักษาความกระตือรือร้นไว้อย่างสม่ำเสมอและการให้ความกระตือรือร้นนั้นแก่ผู้อื่น คือ อาชีพของลูก

*** โอม ชานติ ***